



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2553

ส่งออกข้าวเอ็มที 4.5 แสนตัน

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีที่กระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้บริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด ทำสัญญาซื้อขายข้าวในส่วนที่เก็บไว้ที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จำนวน 4.5 แสนตัน ซึ่งข้าวจำนวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้าวที่บริษัทชนะประมูล 1.9 ล้านตัน แต่ถูกยกเลิกประมูลไป ขณะที่ อ.ต.ก. ไม่ยอมระบายข้าวตามหนังสือของกระทรวงพาณิชย์ เพราะที่ผ่านมา รัฐบาลได้ยกเลิกการประมูลข้าวของเอ็มทีนั้น ตนได้ทำหนังสือถึง อ.ต.ก. เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อให้ อ.ต.ก. ทำสัญญาซื้อขายข้าวจำนวน 4.5 แสนตันกับบริษัทเอ็มที แต่มีเงื่อนไขว่าหากบริษัทเอ็มทีไม่สามารถขนข้าวออกจากโกดังได้ภายใน 150 วัน จะต้องเสียค่าปรับ และถูกยึดเงินค้ำประกัน

นายไตรรงค์ กล่าวถึง กรณีที่คนใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ตีเช็ค 2 ใบ เป็นวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินค้ำประกันให้บริษัทเอ็มทีในทำสัญญาซื้อขายข้าว 4.5 แสนตันจาก อ.ต.ก. ว่า หากเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็ทำสัญญาได้ ส่วนจะเป็นเงินที่มาจากไหน และมาจากใครก็ต้องถามว่าผิดระเบียบและผิดกฎหมายหรือไม่ หากไม่ผิดเงื่อนไขประมูลก็ทำได้ กรณีนี้ตนคงไม่ให้ความเห็นหรือกล่าวว่าจะเหมาะสมหรือไม่ แต่หากใครมีข้อสงสัยก็ตรวจสอบได้ ทั้งสื่อสารมวลชนเอง และหากฝ่ายค้านต้องการตรวจสอบก็สามารถทำได้ทันที

ก่อนหน้านี้นางพรทิภา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงนามยกเลิกสัญญาอนุมัติขายข้าวปริมาณ 2 ล้านตันให้กับบริษัทเอ็มที เซ็นเตอร์เทรด หลังจากเห็นว่าบริษัทดังกล่าวยังไม่มาทำสัญญา แม้ว่าจะมีการอนุมัติขายตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา แต่ยังไม่เปิดให้บริษัทดังกล่าว สามารถเข้ามาเสนอซื้อข้าวได้ เพราะไม่สามารถกีดกันผู้ส่งออกได้ ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุม ครม. ให้กระทรวงพาณิชย์ชะลอระบายข้าวออกไปก่อนหลังน้ำท่วมผลผลิตเสียหายและกรณีเอ็มทีนั้น นายกษ ให้อยกเลิกสัญญา เพราะบริษัทไม่เข้ามาวางประกันตามเงื่อนไข

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

คาดส่งออกข้าว 8.7 ล้านตัน ชูเกียรติมั่นใจปีหน้าราคาพุ่ง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ถึง 8.7 ล้านตัน เกินเป้าที่กำหนดเอาไว้ 8.5 ล้านตัน เนื่องจากในช่วง 2 เดือนสุดท้าย มีคำสั่งซื้อเข้ามาส่วนหนึ่งเป็นเพราะเวียดนามคู่แข่งสำคัญไม่มีข้าวเหลือส่งออกแล้ว โดยข้าวล็อตใหม่ของเวียดนามจะออกสู่ตลาดอีกครั้ง ในเดือนมี.ค.2554 ดังนั้นผู้นำเข้าจากทุกประเทศ จึงเร่งสั่งซื้อข้าวจากไทย

ส่วนปี 2554 สถานการณ์ข้าวของไทย คาดว่าจะมีราคาดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยจะส่งออกในราคาระดับที่ตันละ 550-600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะเกิดจากกระแสความต้องการของตลาด ต่างจากราคาที่เคยพุ่งตันละ 800-900 ดอลลาร์ในปี 2551 ที่เกิดจากความกังวลความไม่มั่นคงทางอาหาร

อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังทางด้านราคาข้าวในปี 2554 ยังมีอยู่มาก เช่นราคาข้าวในปัจจุบันยังผูกติดกับราคาธัญพืชชนิดอื่น ราคาน้ำมัน และสต็อกข้าวของอินเดียที่พร้อมปล่อยออกสู่ตลาด อาจกดดันให้ราคาข้าวในประเทศของไทยตกต่ำลงได้

ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกปีหน้ายังมีอยู่มาก ดังนั้นจึงคาดว่าไทยจะส่งออกได้ประมาณ 8.5-8.7 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2553 โดยผลจากน้ำท่วมที่คาดว่าจะส่งผลให้ข้าวเสียหายอย่างน้อยประมาณ 3 แสนตันข้าวสารนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออก เพราะคิดเป็นสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับผลผลิตทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ 20 ล้านตันข้าวสาร ประกอบกับรัฐบาลและเอกชนยังมีสต็อกข้าวอยู่มาก จึงคาดว่าน่าจะผลักดันให้การส่งข้าวในปีหน้าของไทยทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การเกิดอุทกภัยทั่วประเทศตั้งแต่เดือนส.ค.-พ.ย. 2553 พบว่ามีพื้นที่นาข้าวที่คาดว่าจะเสียหายทั้งสิ้น 7.647 ล้านไร่ เบื้องต้นคาดว่าผลผลิตจะเสียหายประมาณ 6.01 แสนตันข้าวเปลือก คิดเป็น 2.62% ของผลผลิตข้าวรอบที่ 1 ที่ประมาณการไว้ที่ 22.94 ล้านตันข้าวเปลือก โดยจะเหลือผลผลิตข้าวรอบที่ 1 ประมาณ 22.34 ล้านตันข้าวเปลือก แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวที่คาดว่าจะอยู่ที่ 8-10 ล้านตันและไม่กระทบกับการบริโภคในประเทศ

สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัยและวาตภัย เช่น จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย อียิปต์ ออสเตรเลีย เวียดนาม อีกทั้งแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ในปากีสถานได้รับความเสียหายจากอุทกภัยด้วย

ราคาข้าวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเอกชนและพ่อค้าเข้ามาแย่งซื้อข้าวในตลาดมากขึ้น เพื่อนำไปส่งออกเนื่องจากคาดว่าปริมาณข้าวในโลกลดลง ประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่และประเทศผู้ซื้อรายใหญ่ก็มีปริมาณลดลง

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-19 พ.ย. 2553 มีจำนวน 272,277 ตัน มูลค่า 126.687 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 201,740 ตัน มูลค่า 83.376 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 19 พ.ย. 2553 มีจำนวน 6.110 ล้านตัน มูลค่า 2.598 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 5,573,372 ตัน มูลค่า 2.256 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สมาคมอาหารเวียดนาม รายงานว่าในขณะนี้ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วกว่า 7 ล้านตัน โดยมีการส่งมอบแล้วประมาณ 6 ล้านตัน

วงการค้า ระบุว่า ราคาส่งออกของข้าวขาว 5% ได้ปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 500-505 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี จากที่เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ระดับ 490-495 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ข้าวขาว 25% อยู่ที่ 445-460 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจาก 445-450 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน ขณะที่ผู้ค้าข้าวในประเทศกล่าวว่า ในขณะนี้ เวียดนามขาดแคลนสต็อกข้าวที่จะทำสัญญาซื้อขายฉบับใหม่ แต่ยังคงมีข้าวเพียงพอสำหรับส่งมอบให้กับประเทศผู้ซื้อที่เป็นสัญญารัฐบาล เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย คิวบา และอิรัก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้ซื้อข้าวจากเวียดนามรวม 550,000 ตัน และได้จัดหาเพิ่มอีก 200,000 ตัน

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้คาดการณ์ว่าในปี 2010 นี้ ผลผลิตข้าวทั้งประเทศจะมีปริมาณกว่า 39 ล้านตันข้าวเปลือก

[ที่มา Riceonline.com](#)

อินเดีย

ทางการพยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก (The kharif rice production) ในปีการผลิตหน้า จะมีปริมาณ 80.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 75.91 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า

ทางการยังได้รายงานว่ ณ วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลมีสต็อกข้าวสารจำนวน 23.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 21.6 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้สถานการณ์ราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพ

สำนักงานพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปส่งออก (The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า แม้ว่าการส่งออกข้าวบาสมาดิในช่วงต้นปีงบประมาณนี้จะไม่ค่อยคึกคักนักในช่วงแรก แต่คาดว่าน่าจะส่งออกได้ถึง 2.2 ล้านตัน เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยในขณะนี้การส่งออกได้ชะลอตัวลงแล้ว แม้ว่าปากีสถานซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญจะประสบปัญหาด้านการส่งออก แต่เพราะในขณะนี้ผู้ซื้อสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2008/09 ที่ส่งออกได้ 1.6 ล้านตัน เนื่องจากคุณภาพข้าวบาสมาดิของอินเดียอยู่ในระดับที่ดี โดยที่ราคาส่งออกสูงถึง 1,000 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อเทียบกับราคาข้าวบาสมาดิของปากีสถานที่ราคาอยู่ในระดับ 850 เหรียญสหรัฐต่อดัน

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ (21 พ.ย.) ได้จัดหาข้าวได้แล้วกว่า 10.53 ล้านตัน ลดลง 8.11% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.46 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เมื่อปีงบประมาณที่แล้วรัฐบาลจัดหาข้าวได้ 31.45 ล้านตัน

มีรายงานว่า สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ที่อินเดียทำความตกลงที่จะส่งออกข้าวหนึ่ง 300,000 ตันและข้าวสาลี 200,000 ตันจากสต็อกรัฐบาลให้แก่บังคลาเทศ โดยข้าวหนึ่งราคา 491.80 เหรียญสหรัฐต่อดัน ซึ่งเป็นระดับราคาที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศเมื่อกลางเดือน ต.ค. แต่ล่าสุดข้อตกลงดังกล่าวได้เกิดการหยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจากบังคลาเทศต้องการส่วนลดจากราคาเสนอขายให้ลดลงมาอยู่ที่ 486.8 เหรียญสหรัฐต่อดัน ทำให้รัฐบาลอินเดียกำลังตกอยู่ในสภาวะลำบากว่าจะต้องขายข้าวให้บังคลาเทศในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดโลกซึ่งอยู่ในระดับ 520-540 เหรียญสหรัฐต่อดัน และอาจต้องรับภาระต้นทุนในการจัดหาด้วย

ทั้งนี้ บังคลาเทศต้องการนำเข้าข้าวอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนข้าวในประเทศ โดยสัญญาการสั่งซื้อข้าวสาลีที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีในพื้นที่ทะเลดำประสบภาวะภัยแล้ง

บังคลาเทศ ต้องการนำเข้าข้าวจากอินเดียประมาณปีละ 500,000 ตันภายใต้ความตกลงระยะยาวเพื่อรักษาสต็อกข้าวและลดความเสี่ยงในการขาดแคลนข้าวโดยเฉพาะบังคลาเทศ ซึ่งในปีงบประมาณนี้ (สิ้นสุดเดือน มิ.ย. 54) บังคลาเทศมีความต้องการนำเข้าข้าว 1 ล้านตัน และข้าวสาลีประมาณ 750,000 ตัน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนข้าวในประเทศ

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 30 พ.ย. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

สำนักงานงบประมาณและการจัดการ (The Department of Budget and Management: DBM) กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการยกเลิกมาตรการกำหนดโควตานำเข้าข้าว (import quotas on rice) ซึ่งเป็นข้อเสนอกับที่ตามมาหลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกการอุดหนุนโครงการนำเข้าข้าวขององค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA)

ตามปกติแล้ว NFA จะมีบทบาทในการนำเข้าข้าวแต่เพียงผู้เดียว แต่ในภายหลังกองทุนได้เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถนำเข้าข้าวได้ โดยภาคเอกชนต้องเสียภาษีนำเข้าข้าว 40% (นำเข้าในโควตาที่รัฐบาลกำหนด) แต่ถ้าเป็นการนำเข้านอกโควตา (หรือมากกว่าโควตาที่รัฐบาลกำหนด) ต้องเสียภาษี 50% นอกจากนี้ NFA ยังจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการ (a service fee for the rice importation) โดยผ่านกองทุนภาษี (tax expenditure fund; TEF)

ในปีนี้ NFA ได้จัดสรรโควตาให้องค์กรของเกษตรกรนำเข้าข้าวได้ 100,000 ตัน และอีก 63,000 ตัน สำหรับภาคเอกชนอื่นๆ

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาข้อเสนอกที่จะลดภาษีนำเข้าลงจาก 50% ในปัจจุบัน โดยหนึ่งในข้อเสนอนั้นเสนอโดยสำนักงานพัฒนาและเศรษฐกิจแห่งชาติ (The National Economic and Development Authority; NEDA) โดยให้ลดภาษีลงเหลือ 30% เพื่อผ่อนคลายอุปสรรคในการนำเข้าข้าว และเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรในประเทศด้วย

ที่มา Riceonline.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้จัดการประมูลซื้อข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2553 ขึ้น โดยได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 81,000 ตัน แบ่งเป็นจากสหรัฐจำนวน 64,000 ตัน และจากประเทศไทยจำนวน 17,000 ตัน

ที่มา Riceonline.com

อิหร่าน

แหล่งข่าววงการค้าระบุว่า หน่วยงาน Government Trading Corporation of Iran หรือ GTC ได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน จากที่มีการเปิดประมูลซื้อข้าวขาว 5% จำนวน 30,000 ตัน ไปเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยคาดว่าซื้อจากบริษัทค้าข้าวนานาชาติ นอกจากนี้ก็ยังได้มีการสอบถามไปยังผู้ส่งออกของไทยเพื่อที่จะซื้อข้าวขาว 100% อีกประมาณ 70,000 ตัน รวมเป็นซื้อทั้งหมด 100,000 ตันด้วย

ที่มา Riceonline.com